

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๖/๖๕๕

กวด. 196.4
13 ต.ค. 64
11. 3 ดุน

สลด.
ส่ง : กวด.
รับที่ : ร13556/64
13 ต.ค. 2564 เวลา 11.29 น.



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ และขอยกเว้นการปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์ หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาโดยดง จังหวัดเชียงราย และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๕๔๔๗
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก เสนอเรื่อง ขออนุมัติการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ และขอยกเว้นการปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์ หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการ พัฒนาโดยดง จังหวัดเชียงราย และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. ขออนุมัติมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๒ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกองทัพบก เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาโดยดง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ แปลง พื้นที่รวม ๙๑,๗๗๙ ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๓๗,๑๑๙ ไร่

๒. ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดว่า การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า และจะต้องมีการ ปลูกป่าทดแทน เพื่อการอนุรักษ์ หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การดำเนินโครงการพัฒนาโดยดง จังหวัดเชียงราย และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่มุ่งยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่า โดยการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ควบคู่กับการอนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีเป้าหมายในการจัดการ ทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประกอบกับ

/ได้รับ...

ได้รับความเห็นชอบรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Accounting Report : EAR) จากคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติผ่อนผัน ให้กองทัพบกเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาตอตุ้ง จังหวัดเชียงราย และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าวข้างต้น และยกเว้นการปลูกป่าทดแทน เพื่อการอนุรักษ์ หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ด้วย โดยขอให้กองทัพบกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะเกษตรกรรม การปลูกต้นไม้ต้องเป็นในรูปแบบ การอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม รวมถึงรับมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาพิจารณาประกอบการ ดำเนินโครงการดังกล่าว ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ มาตรการการใช้ที่ดิน ในเขตลุ่มน้ำที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ป่าไม้เป็นรูปแบบอื่น ตลอดจน ควบคุมแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนแผนการบำรุงรักษา และแผนการสร้างจิตสำนึกของชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการบุกรุกจากการดำเนินโครงการ เพื่อรักษาพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คงเดิมและได้รับประโยชน์ระยะยาวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เฉลิมพล เพ็ญสุตร

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๐๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๕๑